



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ โทร ๐ ๕๔๒๖ ๖๐๓๒ ต่อ ๑๑๗
ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๖๓๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลแม่เมาะได้จัดทำประกาศและคู่มือป้องกันการรับสินบน และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามทุกรูปแบบ ได้แก่ (๑.)มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (๒.)มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓.)มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (๔.)มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค (๕.)มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด (๖.)มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๗.)มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางฯ ดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) พบว่า “หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการและถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด และไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ” เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไตรมาสที่ ๔ MOIT ๑๓ ข้อ ๒ ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่เมาะ www.maemohhospital.com และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตนำเอกสารเผยแพร่

(นางสาวพิชารี สายก้อน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

ชอบ

ดำเนินการ

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ